
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำป ี พ.ศ. ๒๕67 

วันที่ 27 มนีาคม ๒๕67  เวลา  ๑0.0๐ น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยสามัญ สมัยแรก (คร้ังท่ี 2) ประจำปี  พ.ศ. ๒๕67 

วันท่ี 27 มีนาคม ๒๕67  เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

13. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

14. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

15. นายศุภชัย  เรอืงศร ี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

16. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

19. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

20. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

21. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
22. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

23. นายสมศักดิ์   เกียรติพัฒนาชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
24. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

26. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 
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27. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

28. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

29. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

30. นายสมบัติ  วงศ์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

2. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

3. นายนำศิลป์  คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

4. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

5. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

6. นายสุรยิา    ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นายหริัญกฤษฎิ์ บุษบา   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (แทน)  
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
10. นางบุณฑริกา เดชอุ่ม  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาราชการแทน 

    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายอนุสิทธิ์ ศรอีนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นางสมคดิ ปานบุญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบางขะแยง 

18. นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้านฉาง 
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19. นายวัชระ บัญชาวิมลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  

20. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางสาวอวิลักษณ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

22. นางศันสนีย์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

23. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

24. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

25. นายพฤฒ  พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

26. นางสาวพนารัตน์  บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

27. นางสาวศิรินทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

28. นางสาวภาวิณี เที้ยวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

29. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

30. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

31. นางสาวอลิษา  โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

32. นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

33.นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

34. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

40. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

41. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

42. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

43. นายนพดล คลังเงนิ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
44. นางสาวปราถนา ต้นพุ่ม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

45. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2562 และ ข้อ 25  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงจะได้ดำเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป 

        - ในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน 

      บูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
     ขึน้ประจำที่ครับ 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

เลขานุการสภา อบจ.   -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

เลขานุการสภา อบจ.   ตามที่ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
      ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
     ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  

    มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป นั้น  

   เนื่องจากระยะเวลาสมัยประชุมดังกล่าวจะครบกำหนด 45 วัน 
    ในวันที่ 16 มีนาคม 2567 แต่ทางฝ่ายบริหารมีญัตติและเรื่องต่าง ๆ  
     ที่มีความจำเป็นสำคัญที่ต้องนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     ปทุมธานี เพื่อพิจารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบตามที่กฎหมายกำหนด  
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่  

     แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
     และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงประกาศขยายสมัยประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  
     ออกไปอีกมีกำหนด 15 วัน นับตั้ งแต่วันที่  17 มีนาคม 2567  
     เป็นต้นไป  
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เลขานุการสภา อบจ.   จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕67 

     - และในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 

     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ  
     สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารฯ 
    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผู้ทรงเกียรติ 
       และหัวหนา้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีทุกท่าน 

     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ  
       สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากทางฝ่ายบริหาร 

     โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอญัตติต่อ 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ 

        ได้พิจารณา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์
     สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพี่น้องประชาชน 

      ชาวจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหาร 

       ราชการ กระผมจงึได้นัดให้มกีารประชุมสภาฯ ขึน้ในวันนี้นะครับ  
 - บัดนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติมาประชุมครบองค์ประชุม 

จำนวน 30 คน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดป ทุ มธานี  สมั ยสามั ญ  สมั ยแรก  (ค รั้ ง ที่  2 ) ป ระจำปี                       
พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย 
นะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องท่ี 1. มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี       
ลาการประชุม ดังนี้ 
1. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 9  
    อำเภอลำลูกกา 

2. นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5  
    อำเภอธัญบุรี 
3. นายนำศลิป์  คุณาวชิชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3  
    อำเภอเมอืงปทุมธานี 
4. นายพิชัย ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1  
    อำเภอสามโคก 
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ประธานสภา อบจ.  5. นายสวง สีเขียว  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามโคก 

6. นายสุริยา ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1  
    อำเภอหนองเสือ 

เรื ่องที ่ 2 . ผมได้รับหนังสือเสนอญัตติ (เพิ่มเติม) จากฝ่ายบริหารฯ  
     จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  เรื่ อง การประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่ น  
     (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567 ) และเรื่อง  
     ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซุ้มประตู 
     เมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
     28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งญัตติดังกล่าวฝ่ายบริหารต้องยื่นต่อประธาน  
     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

     ไม่น้อยกว่า 5 วัน เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้ 
     แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมงก่อนวันประชุม ตามข้อ 38 ซึ่งได้ 
     ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าการโครงการดังกล่าว ฯ เป็นนโยบาย 

     ของรัฐบาล โดยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
     ท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำซุ้มประตู  
     เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้ง 
     แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง 
     ของปวงชนชาวไทย เนื่องในปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคล 

     เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

      พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม  
     2567 และเป็นเรื่องรีบด่วนต้องนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567  
     ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 คือวันนี้ ซึ่งเป็นอำนาจของประธานสภา 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะพิจารณานำญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระ 

การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

ตามข้อ 38 (6) วรรคห้า  
     ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานราชการ  
     ผมจึงได้บรรจุญัตติ ทั้ง 2 เรื่อง ดังกล่าว เป็นระเบียบวาระที่  8 และ 
     ระเบียบวาระที่ 9 ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ได้วางไว้บนโต๊ะ 
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ประธานสภา อบจ.   ของท่านสมาชิกแล้วนะครับ (ให้ท่านสมาชิกใช้ระเบียบวาระฉบับใหม่ 
     ที่วางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิก) จงึแจง้ใหท้่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ 

     เรื่องที่ 3. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการ 

      แข่งขัน “ปทุมธานี  โมโตครอส 2024 ” และกำหนดให้มีพิธี เปิด 

      การแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.  
       ณ สนามหนองเสือโมโตครอส คลอง 9 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ  
      จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว  

    (การแต่งกายเสื้อสีน้ำเงิน อบจ.) 
    เรื่องที่  4. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ร่วมกับองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณี 
     แข่งเรือพายท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 – 14 เมษายน 2567  
     ณ คลองส่งน้ำ ที่ 13 บริเวณวัดธรรมราษฏร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง  
     อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดพิธีเปิด ในวันที่ 13  
     เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ 

     บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด 

     โครงการฯ ดังกล่าว  

     เรื่องที่ 5. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดธรรมราษฏร์ 
     เจริญผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  
     และภาคเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จัดงานสานสายใยรักในครอบครัว  
     และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 13 เมษายน 2567  
     ณ วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ  
     จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดพิธีเปิด เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญท่าน 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติ  
     ในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว 

     เรื่องที่ 6.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรม 

        จังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี และ 

     คณะสงฆ์วัดต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีที่มีชาวมอญอาศัยอยู่  ได้ร่วมกัน 

     จัดงานโครงการสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่   
     28 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง  
     อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดพิธีเปิด เวลา 11.00 น.  
     จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน  



-9- 

 

ประธานสภา อบจ.   เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว 

เรื่องที่ 7.  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดงานพิธีรดน้ำ
ขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์นะครับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่  11 เมษายน 2567 นะครับ      
เวลา 10.00 น. นะครับ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ช้ัน 5 นะครับ ห้องนี้นะครับ จึงขอเรียนเชิญนะครับ ท่านสมาชิกนะ
ครับทุก ๆ  ท่านนะครับ เข้าร่วมพิธีลดน้ำขอพรในวันและเวลาดังกล่าวนะครับ           
ในวันที่ 11 เมษายน 2567 นะครับ เวลา 10.00 น. นะครับ ใส่เสื้อลายดอก
ประเพณีสงกรานต์นะครับ  
เรื่องที่ 8. ด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนด
จัดงานแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่                           
4 สายพันธุ์นะครับ ในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทั่วถึงกันนะครับ
ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงและผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับ จึงกำหนดแถลงข่าว
โครงการในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นะครับ คือวันนี้นะครับ เวลา 14.00 น. 
นะครับ ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับ
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นะครับข้างๆ  ฟิวเจอร์นะครับ 
วันนี้นะครับเวลา 14.00 น.จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกๆ ท่านนะครับ                           
ไปร่วมกันแถลงข่าว โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                     
จะแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรียนเชิญทุกๆ ท่านนะครับ ครับต่อไปนะครับ               
เป็นระเบียบวาระที่ 2 นะครับ 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ อนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม) 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานผีูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (รายการที่ สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม) ของกองช่าง  
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นายก อบจ.ปทุมธานี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน           
1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
      ข้อความเดิม 

           โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น  โดยวิธี  Asphalt 

Overlay สายสุขาภิบาล – คลองชลประทาน (ปท.ถ 1-0003) ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงถนนทางหลวง
ท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay กว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,870 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,830 ตารางเมตร                
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 9,907,000 บาท 
(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาท) 
      ข้อความใหม่ 
      โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น  โดยวิธี  Asphalt 

Overlay สายสุขาภิบาล – คลองชลประทาน (ปท.ถ 1-0003) ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงถนนทางหลวง
ท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay กว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,870 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 28,700 ตารางเมตร                 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 9,907,000 บาท 
(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาท) 
      เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการเสนอโครงการ จากเดิม
ขนาดความกว้างของผิวจราจรพร้อมไหล่ทาง กว้าง 9.00 เมตร                   
ยาว 2,870 เมตร แต่สภาพความเป็นจริงถนนสายดังกล่าวมีขนาด
ค วาม กว้ างขอ งผิ วจราจรพ ร้อ ม ไหล่ ท าง ก ว้ าง  10.00 เม ต ร                         
ยาว 2,870 เมตร จึงทำให้ขนาดความกว้างไม่ตรงกับพื้นที่ก่อสร้าง 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ                     
พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม) รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาอนุมัตติ่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับท่านสมาชิกครับ โครงการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณนะครับ 
จากความกว้างนะครับ 9 เมตร เป็นกว้าง 10 เมตรนะครับ ทำให้พื้นที่
จาก 25,830 ตารางเมตร เป็น 28,700 ตารางเมตรนะครับ แต่ไม่ได้
กระทบกระเทือนกับงบประมาณนะครับ 

    -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ  
    อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสม) 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 26 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ  
    อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสม) 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการที่สภาฯ  
    อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสม) 

    ตามที่นายกฯ เสนอ  
- อนุมัติด้วยมติเสียง 26เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 4 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกสภา            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานผีูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ              
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ               
กองสวัสดิการสังคม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

กองสวัสดิการสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา         
คุณ ภาพชีวิตจังหวัดปทุมธานี  ตั้ งไว้ เป็ น เงิน  10,000,000 บาท                
(สิบล้านบาท) ขณะนีค้งเหลือ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) 
จึงขออนุมัติ โอนลด เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่น                 
หา้พันบาท) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองสวัสดิการสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)        
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 21,500 บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันหา้ร้อยบาท) เป็นเงนิ 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาท) 

“ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ข้อ 1 ตั้งงบประมาณตามราคา
ที่ปรากฏในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์” 
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นายก อบจ.ปทุมธานี   2. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับข้าราชการ จำนวน               
2 ชุดๆ ละ 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) เป็นเงิน 
39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาท) 
  “ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม นั ย ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย                               
ที่  ม ท  0808.2/ ว  1989 ล งวั น ที่  22 มิ ถุ น าย น  2552 ข้ อ  2 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
จงึตัง้งบประมาณตามราคาท้องถิ่น” 

เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีครุภัณฑ์สำนักงานที่ ใช้งาน       
มาเป็นเวลานาน ซึ่งมีสภาพเก่า ชำรุด ส่งผลให้ต้องมีการดำเนินการ
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม
บำรุงรักษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณ ฑ์สำนักงานของ                    
กองสวัสดิการสังคม แต่จากการตรวจสอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด   เรื่ อ ง งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                    
พ.ศ. 2567 แล้วพบว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ        
ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญั ตติที่ ได้จัดส่ ง                  
ให้ทุกท่านแลว้ 

 เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27              
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
                                        - ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.  ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่นายกฯ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 5 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ              
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ           
กองช่าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา/งบลงทุน  
ห ม วด ค่ าที่ ดิ น แล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ าง /ป ระ เภ ท ค่ าก่ อ ส ร้ าง               
สิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 12/5 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสาม 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 
31 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   เป็นเงนิ 1,619,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) วงเงนิ 

ตั้งวงษ์เลิศ  หลั งจากทำสัญ ญ าจ้ างแล้ วคงเหลื อ  550,000 บ าท  (ห้ าแสน            
ห้าหมื่นบาท) จึงขออนุมัติโอนลด  เป็นเงิน 550,000 บาท (ห้าแสน         
หา้หมื่นบาท) 

แผ น งาน อุ ต ส าห ก รรม แล ะก ารโย ธา /งาน ก่ อ ส ร้ าง /              
งบลงทุน  
ห ม วด ค่ าที่ ดิ น แล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ าง /ป ระ เภ ท ค่ าก่ อ ส ร้ าง                      
สิ่งสาธารณูปการ 

 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเจ้าเมือง 
(บริเวณบ้านนายช้ัน) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ทางเท้าข้างละ             
1 เม ต ร  ท างเ ช่ื อม ค อ ส ะพ าน ทั้ งส อ งข้ า ง  Approach Slab พื้ น ที่                   
122 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
2,347,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่น เจ็ดพันบาท) วงเงิน
หลังจากทำสัญญาจา้งแล้วคงเหลือ 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
สองพันบาท) จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 111,900 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู                 
เพื่อติดตั้งหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำอำเภอ
เมืองปทุมธานี จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 53,600 บาท (ห้าหมื่นสามพัน
หกร้อยบาท) เป็นเงิน  482,400 บาท (สี่ แสนแปดหมื่ นสองพั น                      
สี่รอ้ยบาท) 
  2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม                   
ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู เพื่อติดตั้ง
สำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 27,900 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาท) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม                 
ตั้งวงษ์เลิศ    ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู เพื่อติดตั้ง 

สำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  จำนวน                      
4 เครื่องๆ ละ 37,900 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท) เป็นเงิน 
151,600 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาท) 
  รายการที่ 1 – 3 ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  ม ท  0808.2/ว  1989 ล งวั น ที่  22 มิ ถุ น าย น  2552 ข้ อ  1                   
ตั้งงบประมาณตามราคาที่ปรากฏ ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ ได้จัดส่ง                    
ให้ทุกท่านแลว้ 

  เนื่องจากอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ประจำอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นอาคารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป ทุ ม ธ า นี ไ ด้ ก่ อ ส ร้ า ง ไ ว้  เมื่ อ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2552 
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ชำรุดเสียหายจำนวน หลายเครื่องและได้มี
การซ่อมแซมบำรุงรักษามาหลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดี
เท่าที่ควร รวมถึงเครื่องปรับอากาศของกองช่างเกิดการชำรุดเสียหาย
บ่อยครั้ง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และ             
ได้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษามาหลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพในการทำงาน
ไม่ดี เท่าที่ควร ทำให้การใช้งานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ ใช้ในการ
ซ่อมแซม จึงจำเป็นต้องจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องใหม่
เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด  เรื่ อ ง งบ ประมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบ ประมาณ                     
พ.ศ. 2567 พบว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ ดังนัน้ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  ดังกล่าวข้างตน้ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ตั้งวงษ์เลิศ  พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 6 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์              
ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ                  
กองช่าง รายละเอียดดังนี้ 
  โครงการก่อสร้างเปิ ดทางน้ ำและระบายน้ ำเข้า  - ออก                      
คลองเชียงราก และปรับปรุงภูมิทัศน์  บริ เวณ ที่ทำการเชียงราก                      
การประปานครหลวง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี   
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  จังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 139,576,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้าน   
ตั้งวงษ์เลิศ  ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ

พื้นที่ จังหวัดปทุมธานีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัย เปิดทางน้ำและระบายน้ำเข้า - ออก คลองเชียงราก
กับแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดปทุมธานี                   
มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงดำเนินการ    
จัดกิจกรรมต่างๆ จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้                   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2566 – 2570) เพิ่ ม เติม (ครั้ งที่  
5/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หน้า 12 ลำดับที่ 1
  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจที่เป็นภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่มุ่งประโยชน์ของท้องถิ่นหรือ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 
4 5  (8 ) ,(9 ) ก ฎ ก ร ะท ร ว ง  (พ .ศ . 2 5 4 1 ) อ อ ก ต าม ค ว าม                                 
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัย
อำนาจตามความ ในมาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (6) พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ .ศ .  2 5 4 2  ม า ต ร า  1 7  ภ า ย ใ ต้ บั ง คั บ ม า ต ร า  1 6 
(2),(3),(8),(9),(24),(25),(26) และตามประกาศคณะกรรมการ                   
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 1 (2),(3)  จึง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

                 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง                  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายด้านบุคลากรไม่ 
ตั้งวงษ์เลิศ  น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มี                    
สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล            
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า                    
หา้ล้านบาท 

                 (4 ) เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา                    
ที่กำหนดให้การใชจ้่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
            กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนีผู้กพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลัง มกีารบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดหาผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนนิการในส่วนที่เหลอืได้ 
           ทั้ งนี้  ให้ อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ใช้ จ่ าย เงินส ะส ม                     
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอโครงการ
ดังกล่าวมาเพื่อ ได้โปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองคป์ระชุม ตามระเบียบฯ นะครบั  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 23 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใชจ้่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 23 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 7 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รายการท่ีสภาฯ อนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงนิไว้) 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ            
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้) ของ              
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน              
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายละเอียดดังนี ้
 ข้อความเดิม  
        โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม บริเวณริม 2 ฝั่ ง แม่น้ำเจ้าพระยา                      
ช่วงอำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
50,000,000 บาท (หา้สิบล้านบาท) 

ข้อความใหม่ 
        โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริม 2 ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา 
ช่วงอำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
50,000,000 บาท (หา้สิบล้านบาท) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดทิศทางในการหมุนของ  

ตั้งวงษ์เลิศ   กังหันลม ไม่ให้เกิน 120 องศา อาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิต
กระแสไฟฟ้าลดลง จึงขอแก้ไข จากพลังงานลมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เกิดความถูกต้องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง          
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการ
ที่สภาฯ อนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว 
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงนิ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้) รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
       - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ  
  อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้)            

      ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ  
  อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้)           
          ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 

    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ  
  อนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้)            
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ประธานสภา อบจ.  ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ เสนอ   
- อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 6 คน 

             - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  7 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีความประสงค์                
ขออนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ                 
กองสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 106,803,200 บาท 
(หนึ่งรอ้ยหกล้านแปดแสนสามพันสองร้อยบาท) รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน เป็นอาคาร                  
ศูนย์การแพทย์บ้านฉาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อม
กำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 
51,344,700 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ผู้มารับบริการมีความ               
พึ งพ อ ใจ ในก าร เข้ ารับ บ ริก ารม าก ขึ้ น  เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ                   
การให้บริการการรักษาแบบปฐมภูมิตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการตรวจสอบโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
หนา้ 12 ลำดับที่ 1 

 2. โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน เป็นอาคาร
ศูนย์การแพทย์บางขะแยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อม
กำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
55,458,500 บาท (หา้สิบห้าล้านสี่แสนหา้หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท)  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ มีความ       
พึงพอใจในการเข้ารับบริการมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ                   
การรักษาแบบปฐมภูมิตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างต้นบรรจุ
อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่  
7/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีหนา้ 13 ลำดับที่ 2 

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
รวมถึง เป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่ เป็นภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อำนาจหน้ าที่ ตามพระราชบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด                    
พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8),(9) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความ     
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (15) พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บั งคับมาตรา 16 (19) และตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 2, ข้อ 3 จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                  
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มี                
สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า
หา้ล้านบาท 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่ งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ                       
ใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลัง มกีารบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดหาผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนนิการในส่วนที่เหลอืได้ 
  ทั้ งนี้  ให้ อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ใช้ จ่ าย เงินส ะส ม                        
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอโครงการ
ดังกล่าวมา เพื่อได้โปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านชนภัทร  นันทกาวงศค์รับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติรวมถึงผู้บริหารครับ
วันนี้ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์                
ที่จะสร้าง 2 ที่นี้ครับ เพราะว่าท่านนายกได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของสาธารณสุขนะครับ ขออนุญาตใช้สื่อครับ มีสื่อ
เล็กน้อยครับ วันนี้อยากจะเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับว่าทำไมถึงต้อง 
สร้างศูนย์การแพทย์นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ต่อมาครับ ในปกติแล้วคนไข้  
บัตรทอง หรือ 30 บาท รักษาทุกโรค เขาจะสามารถรักษาฟรีใน รพ.สต.  
ซึ่งเป็นการแพทย์ปฐมภูมินะครับ ผมขอเล่าว่า ปกติคนไข้ปฐมภูมิ คือคนไข้
ทั่วไป ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็คือเขาเรียกว่า opd Out Asian Department 

นะครับ ก็คือทำทุกอย่างที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล มีดบาด ล้างแผล เจ็บคอ 
อะไรต่ออะไรอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นปฐมภูมิสำคัญที่สุด เพราะว่า                        
ต้องเป็นด่านหน้าของคนไข้ ทีนี้ปกติบ้านเราเนี่ยครับมี รพ.สต. อันนี้คือ 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์  แผนผังอำเภอคลองหลวงครับ อย่างที่ผมให้ดูนะครับคือจุดสีเขียวในแผนที่
คือ รพ.สต. นะครับ และจุดสีแดงคือโรงพยาบาล ก็คือทุติยภูมิคือ
โรงพยาบาลคลองหลวง ปกติแล้วคนไข้ควรจะไปจุดสีเขียวก็คือปฐมภูมิ
นะครับ  แต่คนไข้ ไม่ ไป  ไปโรงพยาบาลคลองหลวงก็คือทุติยภูมิ
เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ คนไข้ไปแออัดอยู่ในโรงพยาบาลคลองหลวง 
หมอที่โรงพยาบาล พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ก็ต้องลงมารักษา
คนไข้ปฐมภูมิซึ่งไม่เพียงพอนะครับ และอะไรเกิดขึ้นอีกคนไข้ไม่ไปปฐมภูมิ 
รพ.สต.เงียบเหงาครับ วันหนึ่งคนไข้ 5 เคส 10 เคส เพราะฉะนั้น      
มันไม่ฟังช่ันกันพูดง่ายๆ คือมันไม่ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ 
อบจ. เมื่อได้รับถ่ายโอน รพ.สต. มาแล้ว ก็คือเราได้รับถ่ายจุดเขียว
มาแล้ว เรามีหน้าที่พัฒนาจุดเขียว ดึงคนไข้กลับมาจากจุดแดงก็คือทุติยภูมิ
นะครับ มาที่จุดเขียวก็คือปฐมภูมิ เพราะฉะนั้น ถ้าคนไข้มาที่ปฐมภูมิได้
โรงพยาบาลคลองหลวงคือทุติยภูมิก็จะไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้น   
และก็จะได้ดึงคนไข้ ขอโทษครับ ดึงพยาบาล หมอ ขึ้นไปรักษาคนไข้              
ที่วอร์ดก็คือคนไข้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับ เพราะฉะนั้น แนวคิดที่
ท่ านนายกมอบให้ก็คือสร้าง ทุติภูมิ เป็นแม่ข่าย ก็คือโรงพยาบาล                
คลองหลวงเป็นแม่ข่ายนะครับ แม่ข่ายมีหน้าที่เป็นแม่ ปฐมภูมิก็คือ             
รพ.สต. มีหน้าที่เป็นลูก เพราะฉะนั้น เราเอาลูกเขามาแล้ว เรามีหน้าที่    
ทำลูกเขาให้ดี ก็คือ เลือกลูกมา 1 คน เพื่อเป็นพี่ใหญ่นะครับ เราก็เลย
เลือก รพ.สต. คลองสอง เหมือนที่เราได้อนุมัติงบไปคราวที่แล้ว เราเลือก
มาเป็นพี่ใหญ่เพื่อดูแลน้อง ๆ ก็คือปฐมภูม ิรพ.สต. ที่เหลือ โดยการ upgrade 
ขึ้ นมาเป็ น super ปฐมภู มิ  เพื่ ออะไรครับ เพื่ อ เรามีหมอ  จ้ างหมอ                      
จ้างพยาบาล แล้วส่งหมอไปรักษาคนไข้ที่ รพ.สต. ต่างๆ ที่สังกัดเรานะครับ 
เพราะฉะนั้น เราจะได้ลดความแออัดของโรงพยาบาลลงได้ อันนี้คือหัวใจ
หลักที่เราจะทำ วันนี้ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถนะครับ เป็น Super ปฐมภูมิ
นะครับ  รักษาคนไข้  4 ตำบลก็ คื อ  ต ำบลบึ งยี่ โถ  ต ำบลรั งสิ ต                       
ตำบลบึงสนั่น ตำบลบึงน้ำรักษ์ 4 ตำบลนี้รักษาฟรี ที่ศูนย์การแพทย์                 
บึ งยี่ โถ  เพราะฉะนั้น เราลดความแออัดของโรงพยาบาล ธัญ บุ รี                       
ลงไปนะครับ วันนี้เราเอาโมเดลนี้มาทำ อบจ.โดยนายกแจ๊ส นายกคำรณวิทย์                          
ของเรานะครับ วันนี้เราจะสร้างปฐมภูมิที่เป็น Super ปฐมภูมิ เป็นพี่ใหญ่
มาดู แลน้ องๆ  นะครับ  ปกติ แล้ วคนไข้ ที่ บึ งยี่ โถ  100 คน ที ่ม า                    
รักษาที่บึงยี่ โถ 97 คน จบที่ศูนย์การแพทย์บึงยี่ โถ มีแค่ 3 คน     
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์  ที่ต้องไปโรงพยาบาลธัญบุรี ก็คือทุติยภูมินะครับ และมีแค่ 1% ก็คือ                 
1 คน ต้องไปรักษาที่ ตติยภูมิก็คือ โรงพยาบาลปทุมธานีหรือว่า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สมมุติว่าเป็นมะเร็งระยะ 4 เรารักษาไม่ได้
หรอกครับ ก็ไปโรงพยาบาลตติยภูมิ เพราะฉะนั้น คนไข้ 97 % ที่เรา
รักษาเป็นคนไข้ส่วนใหญ่ของบัตรทอง เราต้องรับจบให้ได้ภายใต้ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รบกวนสไลด์ต่อไปนะครับ เมื่อสักครู่
อาจจะงงๆ นิดหนึ่งนะครับ  

ประธานสภา อบจ.  - พูดเรื่อย ๆ ไม่ต้องรบี คนฟัง ฟังไม่ทัน 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - ฟังไม่ทันโทรมาถามได้ครับ  ต่อไปครับ อันนี้คือแผนที่ของ CUP                 

อย่างนี้นะครับ CUP คือเครือข่ายของโรงพยาบาล เครือข่ายคนไข้บัตรทอง   
ที่รักษาฟรีนะครับ ปทุมธานี มี 8 CUP ครับ มีอำเภอลาดหลุมแก้วครับ 
สามโคก เมืองปทุม คลองหลวง หนองเสือ แต่อำเภอธัญบุรีเป็นอำเภอที่  
พิเศษมี 2 CUP ก็คือ CUP ประชาธิปัตย์และ CUP ธัญบุรีแล้วก็อีก CUP 
คือลำลูกกา ที่ผมเอา CUP มาให้ดู หมายความว่า CUP ที่จำเป็นต้อง
สร้าง super ปฐมภูมิ เหมือนที่ ผมเล่ าให้ฟั งนะครับก็คื อ เอา  CUP               
ที่ไม่จำเป็นก่อนคือ CUP ธัญบุรีเพราะว่าเรามีอะไรครับมีศูนย์การแพทย์
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อยู่แล้ว นายกสมชายท่านทำไว้ แล้วก็ศูนย์
การแพทย์บึงยี่โถเหมอืนที่ทุกคนทราบนะครับ CUP ลำลูกกา คือเทศบาล
เมืองลาดสวาย เขาสร้างศูนย์การแพทย์คือ Super ปฐมภูมิไปแล้ว คนมา
รักษาที่ Super ปฐมภูมิมันฟรีอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้น CUP ลำลูกกา 
อาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำหรืออาจจะจำเป็นต้องทำในอนาคต อาจจะเป็น
บึงคำพร้อยหรือว่าตำบลที่ห่างไกลออกไป เพราะว่าโรงพยาบาลอยู่  
คลองสิบสองครับ แล้วก็ตำบลคูคตที่จำเป็นต้องทำนะครับ อันนี้เป็น
อนาคตแผนของเราแต่สิ่งที่ เราดำเนินการไปแล้ว  โดยท่านนายกให้
นโยบายคืออำเภอคลองหลวงครับ ซึ่งเป็นอำเภอที่ประชากรมาก อันดับสอง
ในจังหวัดปทุมธานี ก็คือทำศูนย์การแพทย์ อบจ. คลองสอง คือยกระดับ  
รพ.สต. คลองสอง มาแล้วนะครับ ส่วนวันนี้ที่เราทำ คือศูนย์การแพทย์
บ้านฉาง และศูนย์การแพทย์บางขะแยง คือเรายกระดับ รพ.สต. คือไม่มี
อะไรเลยครับ เราแค่ไปสร้างตึกให้เขา การดำเนินงานเขาเหมือนเดิม              
เราเติมหมอให้เขา เติมพยาบาลให้เขา การดำเนินงานของเขาก็ยัง
เหมือนเดิมอยู่  แต่ความเช่ือมั่นของคนไข้จะมีขึ้นมาเยอะนะครับ 
เพราะฉะนั้น ศูนย์การแพทย์บ้านฉาง จะดูแลทางตอนเหนอืของอำเภอเมอืง  
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์  และศูนย์การแพทย์บางขะแยงจะดูแลทางตอนใต้ของอำเภอเมืองครับ   
สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง ศูนย์การแพทย์บางขะแยงเป็นศูนย์การแพทย์ที่ดีมาก
นะครับ เพราะว่า เป็น รพ.สต. ที่ดีมากและก็มีศักยภาพมากเพราะว่าท่าน 
ผอ.สมคิดเขาเก่งด้วย แล้วก็การบริการรักษาคล้ายกับบึงยี่โถมากเลย                 
เข าท ำ ได้ ทุ ก อ ย่ า ง เล ย ค รั บ  แล้ วก็ มี ห ล ว งพ่ อ ชำน าญ ซึ่ ง เป็ น                      
พระอาจารย์วัดชินวรารามได้บริจาคที่ดินมานะครับ เพราะฉะนั้น วันนี้ผม    
ก็ตื่น เต้นนะครับ  แต่ว่าก็อยากจะขอบคุณ เพื่ อนสมาชิกทุกคนที่           
กำลังจะโหวตให้นะครับ แล้วก็ขอบคุณข้าราชการทุกท่าน วันนี้สิ่งที่เราจะทำต่อ
ก็คือสามโคกกับลาดหลุมแก้ว หากเราได้เข้ามานะครับ แล้วก็หนองเสืออีก    
3 CUP นะครับ เพราะว่าต้นเดือนเมษายนนะครับ วันที่ 1 เมษายน 2567 
ปทุมธานีเป็นจังหวัดนำร่องที่จะมี UC Anywhere ก็คือคนไข้บัตรทองจะ
รักษาฟรีทั้ งจังหวัด เพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่สร้างหน่วยบริการที่
ครอบคลุมกับคนไข้ก็คือประชาชนของเราทั้งจังหวัด คือรับมือคนไข้ให้ได้
ในปฐมภูมินะครับ เพราะฉะนั้น เราจะดึงคนไข้จากทุติยภูมิมาปฐมภูมิ     
ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถใน 1 ปีเรารับ
คนไข้ประมาณ 50,000 เคส ถ้าเราดึงคนไข้มาได้ทีละ 50,000 ถึง 
100,000 เคส ต่อปี จะลดความแออัดของโรงพยาบาลได้มากขึ้นเยอะเลย 
วั นนี้ ก็ อ ย าก จะ เล่ า ให้ เพื่ อ น สม าชิกฟั ง เท่ านี้ น ะค รับ  มี อ ะไรก็                 
โทรมาสอบถามได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่กำลังจะโหวตให้ศูนย์การแพทย์
ของบางขะแยงกับบ้านฉางได้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็วันข้างหน้าเราคงจะได้
ร่วมมือกันทำต่อ อาจจะเป็นสมัยหน้าที่ เราจะได้เข้ามากันใหม่นะครับ                  
ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกคงจะเข้าใจ แล้วก็การใช้เงิน 106 ล้านบาท                    
ก็ไม่น้อยแต่ว่ามีประโยชน์กับประชาชนจริง ๆ ครับ ยังไงก็มาดูงานกันได้
นะครับ ที่ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถยินดีต้อนรับครับ ส่วนตัวหรือราชการก็
ยินดีตอ้นรับทั้งหมดครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณนะครับท่าน สจ.ชนภัทร นันทกาวงศ์ นะครับ เขตอำเภอ
ธัญบุรี ซึ่งท่านได้เป็นคณะกรรมการในการจัดทำศูนย์การแพทย์ของ
อบจ.ปทุมธานี เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาเผยแพร่ ท่านชนภัทร ก็ได้
ทำการขออนุญาตผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจึงอนุญาตให้มา
นำเสนอในที่ประชุม อภิปรายให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับ        
เห็นท่านพูดพาดพิงไปถึงอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับ            
ซึ่งในอนาคตนะครับ กอ็ยากฝากท่านผู้บริหาร ท่านนายกไว้ดว้ยนะครับ 
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ประธานสภา อบจ.  ว่าอีก 2 อำเภอนี้ก็อยากจะทำศูนย์การแพทย์เช่นกันนะครับ โดยเฉพาะ
อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับ ขณะนี้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว            
นะครับ  เนื่ อ งจาก เป็ นการขยายตั วมาจากทางจั งหวัดนนทบุ รี              
เข้ามาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับ และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัด
นนทบุรีนะครับ อำเภอปากเกร็ดมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับ   
ในขณะนี้ ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ  ตอนนี้ 
70 ,000-80,000 คน แล้วนะครับ  จากเมื่อปีก่อนนี้ประมาณ 
50,000 กว่าคนนะครับ 2 ปีนี้เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากนะครับ ก็ในอนาคต 
ถ้ามีโอกาสนะครับ ได้ทำศูนย์การแพทย์อีกก็ฝาก 2 อำเภอนี้ไว้ด้วยนะครับ 
สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะอภปิรายในรายละเอียดในญัตติดังกล่าวหรอืไม่ครับ 
เชญิครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มผีมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 23 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใชจ้่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 23 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 7 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567  
 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)    
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน 

          ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –  

   พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีความประสงค์                  
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 3 โครงการ เป็น เงินทั้ งสิ้ น 
16,857,000 บาท (สิบหกล้ านแปดแสนห้ าหมื่ น เจ็ดพั นบาท ) 
รายละเอียดดังนี ้
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   1. โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำ
ภาคกลาง (แบบที่ 2) ขนาดความกว้าง 38 เมตร บริเวณทางหลวง
หมายเลข 3111 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
เป็นเงิน 5,637,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)              
จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีหนา้ 3 ลำดับที่ 1 

2. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำ
ภาคกลาง (แบบที่ 1) ขนาดความกว้าง 21 เมตร บริเวณทางหลวง
หมายเลข 3312 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี             
เป็ น เงิ น  4,780,000 บ าท  (สี่ ล้ า น เจ็ ด แ ส น แ ป ด ห มื่ น บ าท )                
จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีหนา้ 4 ลำดับที่ 2 

3. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำ
ภาคกลาง (แบบที่ 2) ขนาดความกว้าง 34 เมตร บริเวณทางหลวง
หมายเลข 346 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เป็น เงิน  6,440,000 บาท (หกล้านสี่ แสนสี่หมื่ นบาท) จากการ
ตรวจสอบโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีหนา้ 5 ลำดับที่ 3 

 เนื่ อ งจาก ในปีพุ ท ธศั กราช 2567 เป็ นปี มหามงคล เฉลิม               
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็น
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย น้อมรำลึก
ใน พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ที่ ท ร งมี ต่ อ อ า ณ า ป ร ะ ช า ร า ษ ฎ ร์                    
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ    
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  28 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสมและสมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8),(9) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (18) พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ . ศ .  2542 ม า ต ร า  17 ภ า ย ใ ต้ บั ง คั บ ม า ต ร า  16 

(2),(3),(8),(24),(25),(26) แ ล ะ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร                    
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 1 (2),(3)             

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน          
จังหวัดปทุมธาน ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

        ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
        (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

        (3) ให้กัน เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายด้านบุคลากร                
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มี        
สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาล
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า
หา้ล้านบาท 

        (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
        กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลัง มกีารบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของ          
การจัดหาผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนนิการในส่วนที่เหลอืได้ 
        ทั้ งนี้  ให้ อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ใ ช้ จ่ า ย เงิ น ส ะส ม              
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอโครงการดังกล่าว
มาเพื่อได้โปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา
อนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 22 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใชจ้่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 22 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 8 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  10 

ระเบียบวาระที่ 10  เรื่อง  อื่น ๆ  
ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในเรื่องอื่นใด 

      อีกหรอืไม่ เชญิท่านวิรัช แดงกลางครับ 
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นายวิรัช แดงกลาง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา และ
หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระอื่น ๆ 
ผมขออนุญาตหารือนะครับ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการทำงาน 
ดำเนินการในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2566 – 2567 ในพื้นที่ต่าง ๆ 
กำลังมีการทำงานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน สะพานต่าง ๆ 
อยากจะหารือสักนิดเรื่องป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ของเรา                
ไม่มีเลยนะครับ อย่างเช่น จะทำสะพานสักที่หนึ่งนะครับ ก็อยากจะให้มี
ป้ายสัก 1 ป้าย หรือ 2 ป้าย 3 ป้าย ตามจุดสำคัญ ๆ ครับ ไม่ว่า             
จะเป็นการขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ เนื่องจากจะมีการก่อสร้าง
สะพานนะครับ เริ่มตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ว่าไปนะครับ แล้วก็เพื่อความ
ปรารถนาดีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท
คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง เพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้ หน่วยงานอื่นเอาไปกิน
หมดนะครับ เขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำ แต่ถ้าเกิดหน่วยงานที่มันอยู่ใกล้
แล้วไปขึ้นป้ายโฆษณามันก็จะเป็นโครงการของหน่วยงานนั้น ๆ นะครับ 
อันนี้อยากจะขอหารือว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับ ติดรูปนายกไปด้วย             
ก็ได้ครับหรือถ้าจะเป็นไปได้เอารูปของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ติดไปด้วย              
นะครับ อันนีข้อหารอืนะครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ท่านวิรัช แดงกลาง ขอหารือเกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             
นะครับ พี่ประเทืองทำไงได้อย่างนี้ ก็ต้องประสานงานกับผู้รับจ้างให้ช่วย                
ติดป้ายเตือนเกี่ยวกับการทำโครงการก่อสร้างของ อบจ.เรานะครับ                    
ก็มีวิธีการเดียวเพราะ อบจ.เราไม่สามารถตั้งงบประมาณได้อยู่แล้วนะครับ
ต้องฝากพี่ประเทืองด้วยนะครับท่าน ผอ.กองช่างนะครับ พี่ประเทือง                         
บอกด้วยครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - ขออนุญาตครับท่าน คือจริงๆ ในรายการประกอบแบบเราระบุแล้ว
ครับเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสุ่มก่อสร้างต้องมีป้ายเตือนป้ายอะไร
อันนีม้ีอยู่ในรายการประกอบแบบครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มันมอียู่แล้วนะครับพี่วิรัช แต่ให้ติดให้เร็วหน่อยใช่ไหมครับ 

นายวิรัช แดงกลาง  - คืออย่างนี้ครับ ไม่ใช่ว่าพอจะทำแล้วไปติดนะครับ ควรจะติดก่อน      
จะทำสัก 1 อาทิตย์ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับ อย่างเช่น สะพาน
วัดลาดสนุนนะครับ จะก่อสร้างวันพรุ่งนี้ แล้ววันนีไ้ปติด กลายเป็นปัญหาใหญ่ 
ผมต้องไปยืนยกมอืไหว้ขอโทษเขา ซึ่งอย่างนีม้ันไม่ถูกต้องครับ 
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ประธานสภา อบจ.  - ก็คือ ให้ติดให้เร็ว แจ้งให้ทราบก่อนประมาณ 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์
ล่วงหนา้นะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ เชญิครับ 

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง     - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตปรึกษาหารอืครับ 

ประธานสภา อบจ.  - แจ้งช่ือดว้ยครับ เราตอ้งมรีายงาน 

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง    - ผมนายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง เขต 8 คลองหลวงครับ ขออนุญาต
ปรึกษาหารือกับท่านประธานนะครับ สืบเนื่องด้วยอาคารนะครับ อาคาร
เรียนของ อบจ.เรานะครับ ตอนนี้นะครับ ก็มีการชำรุด ไม่ว่าจะเป็น
หน้าต่าง ประตูปิดไม่ได้หน้าต่างปิดไม่ได้  ฝ้าพังลงมานะครับ ผมเคย
ประสานกับท่าน ผอ.ทุกโรงเรียนนะครับ ท่านก็ส่งเรื่องมาทางกองช่างนะครับ 
ระยะเวลามันก็ผ่านไปปีสองปีแล้วนะครับ ตอนนี้ทางท่าน ผอ.นะครับ               
ก็สอบถามมาว่า อบจ.เราไม่เห็นไปสำรวจดูว่าจะมีการซ่อมแซมไหม              
จะเข้าหน้าฝนอยู่แล้วนะครับ บางทีฝนก็สาดบ้างอะไรบ้าง ผมก็อยาก
ปรึกษาหารือกับท่านประธาน ผ่านไปยังท่านผู้บริหารนะครับ ช่วยไป
ซ่อมแซมอาคารเรียนของ อบจ.เรานะครับ  ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ   
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ท่านนายกมอบหมายให้ ผอ.ประเทือง ชีแ้จง 
นายประเทอืง กันธสมาส - เรื่องซ่อมอาคารเรียน ตอนนี้ที่ คลองหลวง  ที่ ได้ รับ เรื่องมีอยู่                          

3  โครงการนะครับ ส่วนตัวเรื่องอื่นที่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปตามกับ              
ช่างอำเภออีกทีหนึง่ครับ จะเร่งรัดให้ครับ ว่าเรื่องอันไหนยังค้างอยู่ครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เป็นอาคารเรียนของเราใช่ไหม ของอบจ. ใช่ไหมครับยังไม่ได้ถ่ายโอน 
เดี๋ยวทาง ผอ.ประเทืองจะเร่งดำเนินการใหน้ะครับ เชญิท่านสมพรครับ 

นายสมพร บุญมา - เรียนท่านประธานสภาและท่านนายก ผม สจ.สมพร บุญมา เขต 6 
คลองหลวง คลองสามมีชาวบ้านสอบถามมาเรื่องดูดเลนนะครับ ที่ท่าน
นายกได้รับปากกับชาวบ้านไว้ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน เราจะได้ตอบ
ชาวบ้านได้ และอีกเรื่องหนึ่งก็ตอนนี้ที่หลังสระพระราม 9 ท่าน ผอ.ก็ได้
นำรถนำดินเข้าไปแล้ว แต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่  รถไปจอดไว้ก็ โดน
ชาวบ้านเอาหินทุบและรถแม็คโครไปจอดทิ้งไว้ 3 วัน 4 วัน แต่ดินไม่เข้า 
ทั้ งๆ ที่ดินถ้าจะพูดกันตรงๆ ขนเข้าไปไม่กี่ วันก็น่าจะจบได้  อันนี้                  
ผมขอโทษพี่ประเทืองนะ เพราะว่า บางทีรถแม็คโครมี แต่ไม่มีรถขน               
แต่บางที่ดินตอนนี้ดินเหลือเยอะ เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ จะทำอย่างไร
ได้บ้าง ยังไงก็อยากให้ทางกองช่างของเรา เร่งเวลาให้มันทันกับการ  
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นายสมพร บุญมา  จะเปิดเทอมด้วย เพราะว่าเส้นทางตรงนั้นค่อนข้างจะแออัด เข้ายาก   
ออกยาก และส่วนดูดเลน ชาวบ้านถามมากเลยว่า ท่านนายกเรารับปากว่า
ให้จบก่อนหน้าฝน นี้มันหน้าฝนจะถึงอีกแล้วนะครับท่าน ฉะนั้นขอฝาก  
ไว้ด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - พี่สมพรประสานเรื่องรถดูดโคลนเลน แล้วก็เรื่องรถถมดิน ตรงไหนนะ
ครับ สระพระราม 9 พี่ประเทืองชีแ้จงด้วยครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - จริงๆ ก็ได้ใหร้ถเข้าไปแล้ว แต่ว่าเพิ่งทราบว่าไม่ต่อเนื่อง ผมขออนุญาต
ตามกับฝ่ายเครื่องจักรกลอีกทีหนึ่งครับ จะเร่งดำเนินการให้เสร็จครับ 
เท่าที่ทราบคือมีงานที่หนองเสือด้วยครับ ตอนนี้เหมือนว่ารถเรามี 3 คัน
บางทีก็ต้องเอาไปทำ เตรียมงานโมโตครอสครับ เดีย๋วผมจะเร่งรัดอีกทีครับ 

นายสมพร บุญมา - รถแมคโครเราที่โดนวัยรุ่นเอาหนิทุบ มีกล้องมีอะไรอยู่ ไม่ทราบว่ามีคน
รายงานมาถึงท่าน ผอ.ไหมครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - มีครับ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการอยู่ครับ เพราะว่า
เห็นเรื่องแจ้งมาแล้วครับ 

นายสมพร บุญมา - ถ้าติดขัดตรงไหนขอให้แจ้งผมด้วยนะครับ เพราะอยู่ในหมู่บ้านผมพอดี 
ถ้าท่าน ผอ.ต้องการตรงไหนก็บอกผมมาครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ฝากท่าน สจ.สมพร สืบหาตัวด้วยนะครับ ช่วยดูหน่อย สายนักเลง    
ท่านสมพรพอได้นะครับ เดี๋ยวทางท่าน ผอ.ประเทืองประสานให้นะครับ
ท่านสมาชิกท่านอื่นมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมฝากเรื่องหนึ่งนะครับ      
ท่าน ผอ.ประเทือง พอดีเมื่อสักครู่ตอนประชุมอยู่ได้รับประสานจาก       
อบต.บ่อเงินนะครับ เกี่ยวกับเรื่องบ่อบาดาล ตอนนีบ้่อบาดาลตรงบริเวณ
หมู่  6 ของ อบต.บ่อเงินนั้น ชำรุดเสียหายแตกเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว               
แตกได้ 2 วันแล้วครับ บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีประปาส่วนภูมิภาคผ่าน                    
ห่างหลายกิโลเมตรนะครับ แล้วก็บ่อนี้ใช้มานานแล้ว ตรง อบต.บ่อเงินก็
ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ ได้ประสานมากับผมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ 
ว่าอยากจะให้ทาง อบจ.ช่วยดำเนินการแบบเร่งด่วนให้หน่อยนะครับ    
ฝากพี่ประเทืองด้วยนะครับ ท่านนายกมีอะไรไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็คงมีเรื่อง     
ที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับ แล้วก็อยากใหไ้ปร่วมกันนะครับ ก่อนอื่น
ต้องขอบคุณที่ท่านวิรัชพูดขึ้นมาเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับ ผมก็                
เรียนเสมอยกตัวอย่างนะครับ เราประชาสัมพันธ์ไม่ได้ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แบบที่ประเทืองพูดแล้ว แต่ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ เขาจะขึ้นป้าย  
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ยกตัวอย่างที่อำเภอหนองเสือ เขาจะขึ้นป้ายขอบคุณ โดยให้ทาง อบจ. ,
อบต. ต่าง ๆ เขาขึ้นป้ายขอบคุณ อบจ. อันนีท้ี่เขาทำกัน ซึ่งผมได้บอกไปแล้ว                   
แต่ขณะเดียวกันกฝ็ากท่าน สจ.ด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีผลต่อพวกท่านด้วย
ในการที่จะเลือกครั้งต่อไปนะครับ แล้วโครงการต่าง ๆ ผมอยากให้ทำ
แบบที่ทางท่าน สจ.ต้อยทำ โดยก่อนที่จะทำเป็นโครงการได้มีการเชิญ             
พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น เอามาพูดคุยกันก่อนนะครับ            
มาพูดคุยแล้วผมก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วย เพราะระหว่างที่
ก่อสร้างถนนมันต้องกระทบ ต้องมีทางเบี่ยงก็ต้องกระทบบ้าง ซึ่งพอทำ
แบบนั้นเราไปทำความเข้าใจกันแล้ว ปรากฏว่าผลก็เป็นไปด้วยดี พอมัน
เกิดปัญหาเขาก็ช่วยเราแก้ปัญหา ช่วยกันนะครับ อันนี้คืออยากให้                   
ทุกท่านที่ได้งานไป ท่านอยากได้งาน แต่พอท่านได้งานไปแล้ว เราให้หมด
ไปแล้ว แต่ท่านกลับไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลย อันนี้ก็ฝากไว้นะครับ       
ส่วนโรงเรียนที่ท่านบอกมา ผอ.ประเทืองเราได้บอกไปหลายครั้งแล้วว่า 
ขอให้รีบทำเรื่องขึ้นมา โรงเรียนอยู่ ในการดูแลของ อบจ.นะครับ                
แล้วเมื่อเราดูแลแล้วเราซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราส่งมอบให้เขาเลย 
ก็ได้นะครับ ให้เขารับไป แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพอมีอะไรเขาก็บอก 
อบจ. ไม่ทำ แล้วตอนนี้ โครงการนี้เอามาลงโรงเรียนพวกนี้อยู่มาหลายปีแล้ว    
เป็นสิบๆ ปีแล้ว บางทีก็ 20 ปี ปัญหาที่เจอก็คือฝ้าหลุด น้ำไหลลงมา
ตอนนี้ก็ เร่งทำนะครับ แต่ถ้ามีรายงานขึ้นมาเราให้เร่งทำตลอดนะ                
ผอ.ประเทือง อันนี้ผมเร่งตลอดนะ ขอให้ทุกท่านไปดูก่อนที่โรงเรียนจะเปิด    
ไปดูแล้วทำเรื่องผ่านขึ้นมานะครับ แต่อย่าพูดลอย ๆ โดยที่พูดแล้วก็มาฟังมา 
ขอให้มีต้นเรื่องมาเราทำหมดนะครับ อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบแล้วก็เรื่อง
ลอกท่อ ผมได้พูดมานานแล้วแต่ติดขัดรถดูดโคลนเลน ผมเรียนเลยว่าผม
ไม่อยากจะใช้เลย มันต่อคิวกันยาวมันไม่ทันใจท่าน สจ. ไม่ทันใจ                      
พี่น้องประชาชน เราก็ทำโครงการ คุยไว้เรียบร้อยแล้วเอานักโทษมาลอกท่อ
นะครับ แต่ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างช้าอีก สจ.หลักหก สจ.ตุ้ย ก็บอกมา
ชาวบ้านเขาคอยกันอยู่ ปรากฏว่าตอนนี้มีโครงการของนักโทษ เอามา
ลอกก่อนโดยที่ไม่คิดค่าจ้างเรา โดยเอานักโทษออกมาลอกท่อก่อน
อาทิตย์ละ 2 วันนะครับ อันนี้ตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่ มันอาจจะช้าบ้าง 
แต่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ที่เราเร่งไปทางเรือนจำ
ธัญบุรี ทางเรืองจำธัญบุรีบอกว่าให้ประเมินราคามาถูกไหม ประเมินมา
เท่าไหร่ พอประเมินมาปุ๊บตอนนี้เราตั้งงบไว้แค่ 4,000,000 บาท แต่  
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นายก อบจ.ปทุมธานี  4,000,000 บาท นี้ ทำไปก่อน ผมคุยกับทางเขาได้ 4,000,000 บาท
มันไม่พอนะครับ ผมอยากเร่งทุกหมู่บ้าน นักโทษมาเขาทำเขาจะแบ่งเป็น 
2 ชุดหรือ 3 ชุดด้วยซ้ำไป แต่ตอนนี้ ผอ.ประเทืองขั้นตอนอยู่ที่ เขาเสนอเพิ่ง
เสนอราคามาสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม เขาเพิ่งตอบเรามา ประเมินราคามาให้
เราว่านักโทษออกมายังไง แต่หลาย ๆ หมู่บ้านเราประชาสัมพันธ์ไปก่อนแล้ว 
ทำให้พี่น้องประชาชนเขาสอบถามว่า เราประชาสัมพันธ์แล้วทำไมเงียบไป 
อันนี้ก็บอกให้ช่วยบอกด้วยคิดว่าในเดือนนี้ ต้นเดือนเมษายนจะเริ่ม
ดำเนินการให้เร็วนะ ผอ.ประเทือง เพราะผมทำไปแล้ว เขาเพิ่งตอบมาจริงๆ 
เร่งไปกี่ครั้งเขาก็ยังไม่ตอบมา อยู่ที่ประเมิน แล้วโครงการนี้ ผบ.เรือนจำ
ธัญบุรี  ก็ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้  หารือขึ้นไปกรมราชทัณฑ์                        
มันทำให้ช้านะครับ แต่โครงการนี้ตอบกลับมาที่เราแล้ว ตอนนี้เร่งดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เขาออกมาทำ อีกประเด็นหนึ่ง วันนี้อยากให้ทุกท่าน       
ไปร่วม วันนี้งานแถลงข่าวเวลา 14.00 น. วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
โทรมาที่ผม ท่านบอกจะมาร่วมแถลงข่าวด้วยตัวท่านเอง ตอนเวลา 
14.00 น. นะครับ แล้ววันนี้ พี่น้องสื่อมวลชนไป คงเป็นจังหวัดแรกที่เรา
จัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์นะครับ แล้วผมเชื่อว่าวัคซีน
ตัวนี้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์นี้มาจากประเทศฝรั่งเศส จะเป็นวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดที่ในประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้ ผมคุยได้เลยนะครับ 
เพ ราะฉะนั้ น วันนี้ จะ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ เรา เสี ย งบประมาณ ไปถึ ง 
56,000 ,000 บาท ซื้อวัคซีนมา 200,000 โดส เร่งฉีดให้พี่น้อง
ประชาชนนะครับ จะเริ่มฉีดได้ ในวันที่  1 เมษายนนะครับ อันนี้ทาง
สาธารณสุขเราก็เร่งเต็มที่อยู่แล้วนะครับ โดยวันนี้จะมีการแถลงข่าว     
ชัดเจน แล้วทางสาธารณสุขก็ไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับ จะเริ่มฉีดให้ 
ตอนนี้ 200,000 โดส มันไม่พอครับ วัคซีนตัวนี้ที่ดีที่สุดคือฉีดได้ตั้งแต่
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพราะฉะนั้น เฉพาะนักเรียนประถมกับมัธยม       
ก็ เกือบ 200 ,000 โดสแล้ว เราถึงบอกว่า ทางเราก็ต้องบอกว่า          
ฝ่ายแผนบอก ผอ.กมลวรรณ เดี๋ยวประสานไว้ ต้องเตรียม อาจจะต้อง
เตรียมอีก 200,000 โดสนะครับ เรายอม เพราะว่าทางสาธารณสุข
คาดว่า กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในต้นฤดูฝนขอให้เตือนพี่น้อง
ประชาชนนะท่าน สจ.ทั ้งหลาย ต้นฤดูฝนจะระบาดอย่างรุนแรง                
เราคิดว่าในเดือนเมษายนพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ต้องมีวัคซีน
และต้องรับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับ  เพราะฉะนั ้นวันนี ้ ขอเชิญ     
ทุกท่านไปร่วมนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง ทำประชาพิจารณ์เรื่อง     
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นายก อบจ.ปทุมธานี  โมโนเรลนะครับ เราเคยทำ MOU กับหลายหน่วยงานแล้วในวันที่ 30 มีนาคม 
2567 นะครับจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์เรื่องโมโนเรล                       
ที่โรงแรม Novotel รังสิต เหมือนกัน ท่านจะตอบประชาชนได้ว่าโมโนเรลมันไป
เยอะแล้วนะครับ มันโครงการนี้มันไปเยอะแล้วเราก็เห็น ผมเพิ่งไปดูที่
โรงงานที่หูหนานประเทศจีน มันยิ่งใหญ่จริง ๆ นะครับ ยังดีใจได้พาพวก
เราไปดู แล้วหลายคนก็ได้เห็นแล้วว่าเขายิ่งใหญ่มากนะครับ โบกี้หนึ่ง      
เขาใช้เวลาทำ โบกี้หนึ่งที่จุคนได้เยอะ เขาใช้เวลาทำแค่ 3 วัน จากเริ่มต้น
เป็นเหล็ก ใช้เวลาแค่ 3 วันเสร็จสิ้นเลยนะครับแล้ว 52 ประเทศทั่วโลก   
ที่เขาส่งไป ตอนนี้มาทำที่นี่หมดแม้แต่ที่เยอรมันเขาก็มาทำที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าเราเดินหน้าไปเยอะแล้ว แล้ววันที่ 30 มีนาคม 2567 
นะครับ ขอเชิญเวลาบ่าย ประมาณบ่ายโมงเราจะมีการแถลงข่าวมีการ
ทำประชาพิจารณ์ จะผ่านไปอีกขั้นตอนให้ได้ แล้วขอเชญิชวนทุกท่านเลย
นะครับ ไปร่วมกันนะครับ ก็คงมีเรื่องแค่นี้ แล้วก็ในการวางแผนการฉีด
วัคซีนหลังจากแถลงข่าววันนี้แล้วนะครับขอให้ท่าน สจ.ทุกคน ไปดูว่า
สาธารณสุขใช้เวลานิดเดียวก็ฉีดตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข          
แต่ต่อจากนั้น อาจจะให้ท่านเอาพี่น้องประชาชนมาฉีด เราอาจจะตั้ง             
กองอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้ประชาชน  
จะเป็นการเอาไปฉีดหรือไม่ก็เราอาจจะเอาไว้สถานที่ใดที่หนึ่ง พวกเรา   
ลงไปตั้งเจ้าหน้าที่ลงไปฉีดใหถ้ึงพื้นที่ก็มี 2 แนวทางแต่ขอให้ผ่านพ้นวันนี้
ก่อนจะวางแผนการฉีด เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านไปฟังจะได้ตอบ             
พี่นอ้งประชาชนถูกนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ครับขอบคุณท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หลาย ๆ ประเด็นที่ท่านได้ให้ข้อมูลและ                
ตอบข้อซักถาม อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมได้รับการประสานจากท่าน               
ผอ. กมลวรรณ วงษ์สมุทร แจ้งเรื่องการประสานโครงการต่าง ๆ                    
ถึงกองยุทธศาสตร์ฯ ของท่านว่าขอให้แจ้งล่วงหน้านะครับ แจ้งเวลา
ล่วงหน้าท่านสักหน่อยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน อย่างน้อยให้แจ้ง
ล่วงหน้าก่อนสัก 1 วันนะครับ สำหรับกองยุทธศาสตร์ฯ นะครับเพราะว่า
มันมีกระบวนการ มีเงื่อนเวลานะครับที่จะต้องดำเนินการนะครับ       
แจ้งทางกองยุทธศาสตร์ฯ แล้ว จะต้องส่งมายังสำนักงานเลขาฯ                        
นะครับ ทาง ผอ.จิตภินันท์ อีกนะครับ กรณี เป็นเรื่องปกติธรรมดา                 
ต้องส่งให้ทาง ผอ.จิตภินันท์ ก่อน 5 วันนะครับ แล้วก็จะต้องส่งให้    








